

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดทะเบียนพรกการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรกการเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับจด
ทะเบียนพรกเสรีประชาธิปไตย เป็นพรกการเมืองตามความใน
พระราชบัญญัติพรกการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังปรากฏรายการท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๑๒

พ่วง สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรกการเมือง

ชื่อพรรคการเมือง
ทะเบียนเลขที่
วันรับจดทะเบียน

เสรีประชาธิปไตย
๘/๒๕๑๑
๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑

ภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมือง



ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
ตำบลคูสิต อำเภอกูสิต จังหวัดพระนคร
ชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง
ชื่อเลขธิการพรรคการเมือง
ชื่อกรรมการอำนวยการอื่น

บ้านเลขที่ ๒๕ ถนนพิษณุโลก
นายจารุมิตร เรืองสุวรรณ
พันเอก สมคิด ศรีสังคม
นายสวัสดิ์ พึ่งตน
นายจารุมุกด์ เรืองสุวรรณ
นายทองบักษ์ เพ็ญเกษ
นายปิ่น สมใจวงษ์
นางสาวสุดดีพร พึ่งตน
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
นายโชคชัย สุนทรกาญจน์

นายวิศณุ เลื่อมสำราญ
 นายวัฒนศิริ วิเศษสมิต
 นางสาวสุพัตรา จันทรัมย์
 นายเฉลย เกตุคล้า
 นายกุลพล นิโครธา
 นายสุทนต์ พิรุณสาร
 นายบุญไทย เจริญมี
 นายอุทัย แสนเวียง

นโยบายและวิธิดำเนินการของพรรค

อุดมคติ

๑. อำนาจที่มาจากประชาชนมีความสำคัญยิ่งกว่าอำนาจอื่นใด
๒. การเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นชีวิตของพรรคเสรี

ประชาธิปไตย

๓. ประโยชน์และความผาสุกของประชาชนส่วนรวมย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใด

คำปรารภ

โดยที่เราเห็นว่า พรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบอันสำคัญยิ่งของระบอบประชาธิปไตย เพื่อสนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองแบบนี้อย่างมีความต้องการของปวงชน เราจึงจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นโดยรวบรวมสมาชิกจากบรรดาบุคคลซึ่งมีแนวความคิดทางการเมืองสอดคล้องต้องกัน

เราตระหนักว่า การดำเนินงานทางการเมืองเพื่อความผาสุกของประชาชนนั้นต้องคำนึงว่าหลักการหรือนโยบาย มีความสำคัญเหนือกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคล การปฏิบัติงานทางการเมืองจะต้องปราศจากทิฐิมานะ และความอาฆาตมาดร้ายแต่หนหลัง เพราะมีแต่จะยังผลให้เกิดความยุ่งยากแก่วงการเมืองไม่มีที่สิ้นสุด

เราจะยึดมั่นในอุดมคติและแนวนโยบายที่ได้ตราไว้กันอย่างเคร่งครัดและแน่วแน่ ในขณะที่เดียวกัน เราก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนร่วมมือกับบุคคลทุกคนหรือทุกพรรค ที่มีแนวนโยบายหรือหลักการสอดคล้องต้องกันกับที่เราได้ตราไว้ ซึ่งเราก็จะรับฟังและเคารพต่อความคิดเห็นของบุคคลหรือพรรคอื่น ซึ่งแตกต่างจากความคิดเห็นของเรา

เราถือว่า มนุษย์เกิดมาย่อมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่แห่งใด จะต้องได้รับความคุ้มครองเอาใจใส่ดูแลจากรัฐโดยเสมอภาค

โดยอุดมคติและหลักการดังกล่าวข้างต้น เราจึงพร้อมใจกันตราแนวนโยบายเพื่อเป็นหลักสำหรับยึดถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก. แนวนโยบายทั่วไป

๑. สนับสนุนให้มีและชำระไว้ซึ่งการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สมาชิกแห่งรัฐสภาต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

๒. สนับสนุนและดำเนินการให้มีการ แบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายนิติบัญญัติ ตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีรัฐบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร

๒. จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศให้เพียงพอ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินการพัฒนาประเทศในด้าน เศรษฐกิจและสังคม

ดำเนินการเร่งรัดพัฒนาในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อ ผลักความยุติธรรมของชุมชนส่วนรวม

๓. สนับสนุนและดำเนินการให้มีหลักประกันเสรีภาพของประชาชนตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ โดยในขั้นแรกจะทำการ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกบรรดาตัวบทกฎหมายซึ่งมิให้ความสำคัญ เป็นธรรมแก่สังคมและวิตรอนบั่นทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

จัดให้มีมาตรการอันเป็นที่เชื่อถือได้ เช่น ศาลปกครองหรือมาตรการใดอื่นที่จำเป็นเพื่อควบคุมการบริหารราชการอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อ บังคับการละเมิดสิทธิ หรือการวิตรอนบั่นทอนสิทธิของประชาชน

๔. สนับสนุนและดำเนินการป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใด ๆ ทำการใช้กำลังทหารเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือเพื่อแสวงหา ประโยชน์ส่วนตัวประการอื่น ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทหารของชาติได้ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงของตนได้เต็มภาคภูมิและสมเกียรติ ในการรักษา ความปลอดภัยของประเทศจากอริราชศัตรู และเพื่อเป็นที่พึ่งของประชา ชนโดยแท้จริง

๕. ห้ามข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภานิติ บัญญัติของรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล ประกอบ ธุรกิจอันมีลักษณะเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท รวมทั้งการเป็นประธานกรรม

การ กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าของของห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตน หรือของบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นการเสื่อมเสียประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวม

ดำเนินการปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง และการละเมิดสิทธิหรือรื้อถอนใบอนุญาตสิทธิของประชาชนโดยเด็ดขาด

๖. ดำเนินการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ ให้มีลักษณะรัดกุม ประหยัด และมีให้มีการบริหารงานก้าวก้าวซ้ำกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกัน

ดำเนินการแยกข้าราชการการเมืองออกจากข้าราชการประจำ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการประจำได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติด้วยความเป็นกลาง โดยไม่ตกเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ

ดำเนินการให้มีหลักประกันอันมั่นคงในด้านสวัสดิการของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของรัฐ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและซื่อสัตย์สุจริต

ดำเนินการแก้ไขตัดแปลงและอบรมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้อุทิศตนต่องานในหน้าที่และปฏิบัติตนเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่

ข. นโยบายทางการเมือง

๑. ขีดถือหลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัด คือ “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” ทั้งนี้ โดยรัฐบาลต้องมาจากประชาชนด้วยวิธีการเลือกตั้งโดยเสรีและด้วยวิธีการลงคะแนนลับ

ดำเนินการให้มีการกระจายอำนาจทางการเมืองและขยายการบริหารท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมมีเสียงในการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยความริเริ่มของตนให้มากที่สุด

๒. ในด้านการเมืองระหว่างประเทศ จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ โดยอาศัยพื้นฐานแห่งความเสมอภาค เพื่อเป็นการช่วยเหลือผ่อนคลายความกระทบกระทั่งและความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่สันติภาพถาวร

หากมีพันธกรณีกับประเทศใดโดยเฉพาะ จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและเกียรติภูมิของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ค. นโยบายทางเศรษฐกิจ

๑. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ จะต้องคำนึงถึงทรัพยากรภายในประเทศ และขีดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

ส่งเสริมเอกชนในการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสาขาต่าง ๆ รัฐจะเข้าดำเนินการเศรษฐกิจก็เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า เป็นเรื่องเกี่ยว

กับสาธารณูปโภค และความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวม รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินอยู่แล้ว จะคงให้ดำเนินต่อไปก็เฉพาะที่มีฐานะการเงินมั่นคงเท่านั้น

ส่งเสริมการออมของประชาชน และดำเนินการให้การลงทุนภาคประชาชน เป็นไปในลักษณะก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง

ไม่สนับสนุนให้เอกชนดำเนินการเศรษฐกิจแบบผูกขาด หรือแบบอภิสิทธิ์ทุกประเภท

๒. การจัดทำงบประมาณของรัฐจะต้องมุ่งหนักไปในลักษณะรัดกุมประหยัด ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งจะป้องกันมิให้มีการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือยด้วย

๓. ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จำเป็นต้องช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น และให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้เกษตรกรมีฐานะอยู่ดีกินดีสมกับที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ

ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง ป้องกันการเอารัศเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง พร้อมทั้งช่วยปลดเปลื้องภาระทางหนี้สินด้วย

ดำเนินการ สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มิให้มีการแสวงหาประโยชน์อันมีลักษณะทำลาย ทำการส่งเสริมเพิ่มพูนทรัพยากรบางประเภท เช่น ป่าไม้ สัตว์น้ำ และสัตว์บก

๔. ดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยพิจารณามุ่งหนักไปในทางอาศัย หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรภายในประเทศ และคำนึงถึงความเป็นทางเศรษฐกิจ และสังคมของ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

การพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องอาศัย การพัฒนาด้านเกษตรเป็นพื้นฐาน และให้ได้สัดส่วนสอดคล้องกัน

ดำเนินการสงวนอาชีพไว้ให้แก่คนไทย และส่งเสริมให้คนไทยหันไปประกอบอาชีพที่มีใช้อาชีพราชการให้มากยิ่งขึ้น

๕. ส่งเสริมการสหกรณ์รูปต่าง ๆ และขยายให้ถึงประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประชาชนในชนบท ด้วยวิธีการสนับสนุนให้มีการริเริ่มจากประชาชนแทนการสั่งการจากฝ่ายบริหารส่วนกลาง

๖. ดำเนินการสร้างเส้นทางคมนาคมถาวรให้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประชาชนในชนบท

ปรับปรุงการสื่อสารทุกประเภท เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วทั่วถึงกันทุกท้องที่

๗. ดำเนินการส่งเสริมและขยายการส่งสินค้าขาออก โดยการหาตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ผลิตหรือรัฐวิสาหกิจติดต่อกับต่างประเทศโดยตรง จัดการลงโทษผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าอย่างเด็ดขาด

ตัดทอนสินค้าขาเข้าประเภทฟุ่มเฟือย ดำเนินการหาทางแก้ดุลย์
การค้ามิให้เสียเปรียบกับต่างประเทศ

๘. ดำเนินการปรับปรุงภาษีอากรให้เป็นหลักอันหนึ่งในการปรับ
ระดับความเป็นธรรมแก่สังคม และปรับปรุงวิธีการเก็บภาษีอากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รักษาเสถียรภาพเงินบาท พร้อมทั้งป้องกันภาวะเงินเฟ้อและเงิน
ฝืด

ง. นโยบายทางสังคม

๑. ดำเนินการวาง โครงการ บริการสังคม ให้ทันและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมด้วย

ขยายการสาธารณสุขให้กระจายไปทั่วราชอาณาจักร ให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์โดยทั่วถึงกัน รวมทั้งผลิตนายแพทย์และ
นางพยาบาลให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๒. การบริหารงานด้านการศึกษาทุกระดับ จะต้องอยู่ในกระทรวง
เดียวกัน โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการศึกษาโดยตรง เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่าง ๆ แก้ไข
ปรับปรุงและวางแผนการศึกษาให้เป็นสถาบันแห่งวิทยาการ เพราะ
ความรู้ความชำนาญและฝักอบรมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศ
เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาบ้านเมืองตามความรู้ความชำนาญและความ
ถนัดในวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนมีเสถียรภาพมั่นคงและสันติสุข

แผนการศึกษาของชาติจะต้องมีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามนโยบายที่กล่าวมาแล้ว

ดำเนินการส่งเสริมอาชีวศึกษา เพื่อสร้างชนชั้นช่างฝีมือ และนักวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยให้ควบคู่ใกล้ชิดกับโครงการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ โดยให้ประสานกับภาวะเศรษฐกิจ ภาวะสังคมและทรัพยากรภายในประเทศ

ส่งเสริมสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการศึกษาทุกสาขาและทุกระดับทั่วราชอาณาจักร รัฐจะเข้าควบคุมแทรกแซงก็เฉพาะกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศ มาตรฐานการศึกษาและการแสวงหาประโยชน์เกินส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ชนทุกชั้นทุกท้องถิ่นได้พัฒนามันสมองและสติปัญญาของตนโดยเท่าเทียมกัน

๓. ชนชั้นแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ จะต้องได้รับความช่วยเหลือโดยจัดให้มีงานทำให้ทั่วถึง และจะต้องได้รับความคุ้มครองในด้านความมั่นคงของงานอาชีพ ภาวะการทำงานที่ต้องด้วยสุขลักษณะ อัตราค่าจ้างที่มีส่วนสัมพันธ์กับระดับค่าครองชีพ ตลอดจนความมั่นคงทางสังคมด้านอื่น

อนึ่ง เพื่อความราบรื่นของระบบอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมเศรษฐกิจสาขาอื่นจึงต้องมีการ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชนชั้นแรงงานกับนายจ้าง เพื่อป้องกันมิให้มีการเอาัดเอาเปรียบระหว่างกันและกัน จึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหภาพกรรมกรหรือสมาคมคนงาน เพื่อเป็นศูนย์กลางการปรึกษาหารือเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนงาน

๔. ดำเนินการพัฒนาชนบทอย่างเร่งรีบ โดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อก่อประโยชน์ให้มากที่สุด และถือหลักว่า ช่วยเหลือประชาชนให้ช่วยเหลือตนเอง เช่น เส้นทางคมนาคม, การประปา, การไฟฟ้า, การสุขาภิบาล, การสร้างที่อยู่อาศัย, การสร้างที่เก็บกักน้ำ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ทั่วไปของประชาชนในชนบทให้ดีขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเหล่านั้นสามารถเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาบ้านเมืองของตนได้เต็มภาคภูมิยิ่งกว่าแต่ก่อน

๕. จะให้ความอุปถัมภ์และส่งเสริมศาสนาทุกศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วไป

จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของแต่ละท้องถิ่น และของชาติส่วนรวมไว้เป็นสมบัติของบ้านเมือง

วิธีดำเนินการพรรคเสรีประชาธิปไตย

จะดำเนินการ ให้บรรดาดำเนินนโยบายที่กำหนดไว้ด้วยวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยสันติวิธี